



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THÀNH ỦY THÁI BÌNH

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Sáng ngày 3/8, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư

Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội

ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Thông qua đó giúp

(Xem tiếp trang 4)
ĐỨC DUNG

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp



Ảnh minh họa

Sáng ngày 3/8, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp - IUU. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì; đại diện các bộ, ngành liên quan dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình,

đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng dự hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH Triển khai đổi chiếu, phân loại nợ của khách hàng

Để đánh giá đúng thực trạng từ đó triển khai các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, từ ngày 1/8/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện đổi chiếu, phân loại nợ vay đối với 100% khách hàng còn dư nợ đến cuối ngày 30/6/2018. Theo rà soát đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh có 100.833 người nghèo và các đối tượng chính sách thuộc diện phải đổi chiếu, phân loại nợ vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ với tổng số tiền 2.718,98 tỷ đồng. Việc đổi chiếu, phân loại nợ vay sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu theo xã hoặc nhóm xã. Tại các xã thực hiện đổi chiếu lần một mà chưa kết thúc thì tiếp tục bố trí thời gian đổi chiếu, phân loại nợ vào lần tiếp theo hoặc đổi chiếu trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng, bảo đảm thực hiện đổi chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng.

MINH HƯƠNG

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN Trao thưởng cho hơn 27.000 học sinh

Để động viên, khích lệ các em học sinh bước vào năm học mới 2018 - 2019 đạt kết quả cao, trong tháng 7, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các em học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 1.202 công đoàn cơ sở và 11 công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức gặp mặt, trao thưởng cho 27.109 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng.

Đây là hoạt động thiết thực dịp năm học mới của các cấp công đoàn, qua đó động viên các em học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt khó vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

BẢO VIỆT NHÂN THỌ THÁI BÌNH Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 3/8, Bảo Việt nhân thọ Thái Bình tổ chức khai trương văn phòng tại huyện Vũ Thư và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

22 năm qua, Bảo Việt nhân thọ Thái Bình đã duy trì tốt hoạt động kinh doanh, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, thu hút trên 100.000 khách hàng tham gia; trong đó, doanh thu tại huyện Vũ Thư đạt 50 tỷ đồng, với gần 10.000 khách hàng. Đến nay, 100% huyện, thành phố đã có văn phòng đại diện.

Tại lễ khai trương, Bảo Việt nhân thọ Thái Bình đã trao 20 xe đạp cùng đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Vũ Thư, trị giá 40 triệu đồng.

NGUYỄN NGUYỆT

TIẾN HẢI Tích cực tuyên truyền hiến máu tình nguyện

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày một lan tỏa trong cộng đồng, huyện Tiến Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp "Thương người như thể thương thân", tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, pa nô, áp phích, tranh ảnh, truyền thanh lưu động và nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện... Năm nay, trong đợt 1, toàn huyện đã có gần 300 người tham gia hiến máu, thu được 267 đơn vị máu, đạt 133% kế hoạch; đợt 2 dự kiến tổ chức vào ngày 22/8 tại xã Nam Trung, phấn đấu có trên 300 người tham gia hiến máu tình nguyện.

MANH THẮNG

Tổng thu nội địa đạt 189,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm



Thuế quốc doanh góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Chiều ngày 2/8, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, thu nợ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa của thành phố đạt 189,2 tỷ đồng, bằng 37% dự toán pháp lệnh, 36,7% dự toán phần đầu, bằng 62% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì số thu đạt trên 126,6 tỷ đồng, đạt 46% dự toán pháp lệnh, 44% dự toán phần đầu, tăng 1%

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

ĐÔNG HƯNG

Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 3/8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hội nghị, 450 học viên đã nghe lãnh đạo Chỉ huy Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) truyền đạt các nội dung về: công tác cứu nạn, cứu hộ; các nghị định, quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phương pháp xử lý ban đầu những sự cố của đê trong mùa mưa lũ, sử dụng lực lượng nông cốt ứng cứu và tham gia khắc phục hậu quả lụt bão; công tác canh coi, tuần tra, canh gác khi có bão động; nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê trong quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Luật Đê điều...

Thông qua tập huấn nhằm giới thiệu, huấn luyện một số nội dung cơ bản về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm cơ sở để huyện và các xã, đặc biệt là các xã có đê chủ động xử lý tình huống khi có bão, lũ, thiên tai xảy ra nhằm giảm thiểu hậu quả cho địa phương và người dân.

Tập huấn thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sáng ngày 2/8, huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai để án thà từ trước thời hạn có điều kiện cho cán bộ và lực lượng công an huyện, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn những kiến thức cơ bản về thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng dẫn người dân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết phục vụ công tác kê khai. Các địa phương xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Vì vậy, nếu gia đình nào không kê khai thì các quyền lợi, chế độ

(Xem tiếp trang 4)
THU HIẾN

Hiệu quả hoạt động thông tin khuyến nông

(Xem trang 2)



Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Thái Bình kiểm tra tình hình phát triển của lúa.

Hiệu quả từ một cuộc thi

Trang 3

CÔNG AN THÀNH PHỐ Học tập 6 điều Bác Hồ dạy

Trang 4